

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การจัดงานเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการทำผิด หรือ ควรคิดใหม่”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงานเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการทำผิด หรือ ควรคิดใหม่” เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล (World Day Against the Death Penalty) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

๒. การให้สัมภาษณ์ของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อความบางตอนได้กล่าวถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ว่า “ขณะนี้ยังไม่มีมติเตรียมพิจารณาประกาศ หรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ว่ามีฉบับใดบ้างที่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการยกเลิกการใช้บังคับคำสั่ง หรือ ประกาศ คสช. ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้บังคับนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการ เช่น หากเป็นคำสั่งหรือประกาศของ คสช. ที่ขัดหรือแย้ง อาจใช้คำสั่งหรือประกาศ คสช. ยกเลิกประกาศหรือคำสั่งฉบับนั้นๆ ได้ หรือ มีผู้ที่ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัย เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการของกฎหมาย คำสั่ง หรือประกาศใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะไม่มีผลสิ้นไปเป็นการอัตโนมัติหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีคำสั่งหรือประกาศ คสช. ใดบ้างที่จะต้องถูกพิจารณา ส่วนกรณีคำสั่งหรือประกาศ คสช. ใดที่มีผลละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระทบต่อเสรีภาพประชาชนนั้น เชื่อว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพิจารณา”

๓. สรุปผลการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องสรุปผลการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และมีความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีมติ ดังนี้

๑) ให้ กสม. ทุกท่าน พิจารณาให้ความเห็น ปรับ และเพิ่มเติมร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาผนวกรวมกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาโครงการฯ (TDRI) และนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒) มอบให้ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ประพันธ์) และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางหรรษา บุญรัตน์) ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๓) ให้นำร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง